

4 สอ.ตำรวจภาคใต้มั่นใจให้สหประกันชีวิตคุ้มครอง

สมาชิก



สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ จับมือ สหประกันชีวิต เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประกันชีวิตให้กับข้าราชการ ตำรวจที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้แก่ชีวิตของตนเองและครอบครัว ครอบคลุมไปถึงภาระสินเชื่อ

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พล.ต.อ.นิพนธ์ วีระสุนทร รองประธานกรรมการ นายสพล สังข์เมฆ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการประกันชีวิตเพื่อตำรวจ” ระหว่าง พ.ต.ท.วิสุทธิ ช้องจิตรี ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพัทลุง จำกัด, ร.ต.จ.จรัส แสงวรรณลอย รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสงขลา จำกัด, พ.ต.ท.พนม สุวรรณโณ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกระบี่ จำกัด และ ด.ต.บุญภพ กิ่งมาลา ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต จำกัด เพื่อร่วมมือกันสร้างสวัสดิการความมั่นคงในชีวิตให้กับข้าราชการตำรวจสมาชิกของสหกรณ์ในด้านการประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ

พันตำรวจโทพนม สุวรรณโณ ประธานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ กล่าวว่า เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่าข้าราชการตำรวจ เป็นอาชีพที่มีความสำคัญเพราะต้องทำหน้าที่ในการสอดส่องดูแลทุกข์สุข เพื่อพิทักษ์ปกป้องสวัสดิภาพของประชาชน ทั้งการป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรม ภารกิจของตำรวจจึงมีความเสี่ยงภัย และอันตรายอยู่ตลอดเวลา แต่ในทางกลับกันนั้น ตำรวจเองก็ต้องการ การดูแลปกป้องเช่นเดียวกัน โชคดีที่มี บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันชีวิตหนึ่งเดียวของขบวนการสหกรณ์ไทย ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของตำรวจไทย จึงอาสาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนดูแลสวัสดิการด้านการประกันชีวิต ให้กับตำรวจ ซึ่งถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสมาชิก และช่วยป้องกันความเสี่ยงให้กับสหกรณ์อีกด้วย

ด้าน พล.ต.อ.นิพนธ์ วีระสุนทร รองประธานกรรมการบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การผสมความร่วมมือกับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจทั้ง 4 สหกรณ์ในการเข้าไปดูแลสวัสดิการให้กับข้าราชการตำรวจ รวมไปถึงบุคคลในครอบครัว ให้มีความมั่นคงในชีวิต เพื่อให้ข้าราชการตำรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลัง ถึงครอบครัวอันเป็นที่รักหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น ภายใต้โครงการประกันชีวิตเพื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ วันนี้สหประกันชีวิตพร้อมแล้วที่จะเติมเต็มสิ่งดีๆ เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับข้าราชการตำรวจ ให้มีความพร้อมพร้อมในคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ มั่นคงในรายได้ มั่นคงในสวัสดิการด้านชีวิต สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวข้าราชการตำรวจ และลูกหลานตำรวจไทย ยิ้มได้อย่างมีความสุข